

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่า ขณะตลาดติดตามความเป็นไปได้ของ QE3

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าจากปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่ความเป็นไปได้ในการออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบสาม (QE3) ของสหรัฐ ส่งผลให้สกุลเงินต่างๆ แข็งค่าขึ้นช่วงสั้นเมื่อเทียบดอลลาร์

*ยูโรในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ ปรับขึ้นเมื่อเทียบดอลลาร์ โดยเป็นการปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุด นับตั้งแต่ปลายเดือนเม.ย. ขณะที่เจ้าหน้าที่ยุโรป กล่าวว่า กรีซจะสามารถแบกรับภาระหนี้ได้ โดยไม่ต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้

*นายจอร์จ โปรวโปโลส ประธานธนาคารกลางกรีซ ระบุว่า กรีซจะสามารถชำระหนี้เต็มจำนวนได้ โดยไม่มีการปรับโครงสร้าง หากกรีซปฏิบัติตามแผนรัดเข็มขัดด้านการคลัง

*แดฟริงก์สวิส ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัย ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในวันศุกร์ สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบดอลลาร์และยูโร โดยเทรดเดอร์ในต่างประเทศ กล่าวว่า การปรับขึ้นของฟริงก์สวิส บ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงวิตกเกี่ยวกับวิกฤติหนี้ของยุโรป และเรื่องงบประมาณของสหรัฐ

*ตลาดคาดว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ซบเซาในสหรัฐ จะทำให้อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐ อยู่ที่ระดับ 0% ต่อไปในปีหน้า ซึ่งจะลดความน่าดึงดูดใจของดอลลาร์

*ตลาดการเงินสหรัฐ จะปิดทำการในวันนี้ เนื่องในวันเมมโมเรียลเดย์

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.360 บาท

*09.08 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.30/35 จาก 30.39/42 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.31/38 จาก 30.38/40 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 80.84/85 จาก 80.85 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4287/91 จาก 1.4292 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"บาทเข้านี้ lower ลงมา(แข็งค่า) ตาม sentiment ตั้งแต่วันศุกร์ที่ดอลลาร์ collapse ลงมาพอสมควร คงเป็นเรื่องที่เริ่มมีการพูดถึงว่าจะมี QE3 ออกมาหลังหมด QE2 ในเดือนมิถุนายน เพราะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ยังไม่ดีขึ้น" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า การคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ในการออกมาตรการ QE3 ของสหรัฐ เป็นปัจจัยหนุนให้สกุลเงินต่างๆ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แต่ทิศทางของค่าของสกุลเงินต่างๆ ก็ยังไม่แน่นอนนัก และยังมีจังหวะที่อ่อนค่ากลับมาบ้างเช่นกัน เพื่อรอดูความชัดเจนของปัจจัยดังกล่าวไปก่อน โดยมองกรอบการเคลื่อนไหวในระยะสั้นไว้ที่ 30.20-30.50

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้